



มหาวิทยาลัยทักษิณ
รับ...๒๕๖๖...วันที่...๑๙ พ.ย.๖๗
เวลา...๑๖.๐๔...น.

ที่ พท (ศปถจ) ๐๐๒๑/ว ๑๗๒๖

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดพัทลุง ถนนราเมศวร์ พท ๙๓๐๐๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพัทลุง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง และนายกสโมสรโรตารีพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศจังหวัดพัทลุง ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ
เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

ด้วยเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง และนายอำเภอครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงในฐานะประธานการประชุม ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง ขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง โดยให้พื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุงเป็นหน่วยนำร่องในการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวและมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุงได้จัดทำเป็นประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยขอความร่วมมือให้ส่วนราชการในศาลากลางจังหวัดพัทลุง รวมถึงส่วนราชการ/ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

จังหวัดพัทลุงจึงได้มีประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง และขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ/ภาคเอกชน ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุงทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อสกุล จันทราช)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ

โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๗๐๔๖, ๐ ๗๕๖๑ ๑๖๕๒



ประกาศจังหวัดพัทลุง

เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

ด้วยเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง และนายอำเภอ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงในฐานะประธานการประชุม ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง ขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง โดยให้พื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุงเป็นหน่วยนำร่องในการดำเนินการ และขอความร่วมมือให้ส่วนราชการในศาลากลางจังหวัดพัทลุง รวมถึงส่วนราชการ/ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

จังหวัดพัทลุงจึงได้กำหนดมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยจะเริ่มบังคับใช้มาตรการนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ดังนี้

- กำหนดให้พื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุงเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
- ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง รวมถึงส่วนราชการ/ภาคเอกชน และประชาชนผู้มาติดต่อราชการในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย หากไม่สวมหมวกนิรภัยจะไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุงโดยเด็ดขาด
- ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง รวมถึงส่วนราชการ/ภาคเอกชน และประชาชนผู้มาติดต่อราชการในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุงปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เน้นพฤติกรรมซบถยนต์อันตรายและจอดรถในที่ห้ามจอด
- กรณีที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง จะดำเนินการดังนี้
 - ทำผิดครั้งที่ ๑ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง จะแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน
 - ทำผิดครั้งที่ ๒ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง จะแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพิจารณาความผิดตามสมควร
 - ทำผิดครั้งที่ ๓ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง จะแจ้งรายชื่อให้ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุงทราบต่อไป
- ให้ทุกส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง รวมถึงส่วนราชการ/ภาคเอกชน ทรนรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และถือปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกองสกุล จันทราช)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง